

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 30/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình số 03-CTr/HU ngày 29/9/2020 về Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 21/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CHỦ ĐỀ CỦA NĂM VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1. Mục đích: Nhằm tạo sự thống nhất về chủ trương, quan điểm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của huyện trong năm 2021 và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020, đồng thời hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

2. Yêu cầu: Toàn đảng bộ quán triệt, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị và nỗ lực hành động cao nhất. Đảm bảo sự đồng bộ, chặt chẽ giữa công tác lãnh đạo với chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình, gắn với việc cụ thể hoá, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh trong toàn Đảng bộ huyện.

3. Chủ đề của năm: *“Tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; tạo sinh kế cho người dân qua cải tạo vườn tạp và giải quyết việc làm”.*

4. Phương châm thực hiện: *“Quyết tâm - Năng động - Hiệu quả”.*

II- CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bộ huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi 19 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 đã đề ra.

(Có biểu số 01 kèm theo)

III- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung tháo gỡ khó khăn và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế. Tạo sinh kế bền vững cho người dân thông qua giải quyết việc làm và cải tạo vườn tạp

1.1. Khai thác tiềm năng phát triển kinh tế vườn hộ; nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác; tạo động lực để người dân vươn lên xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025. rà soát và xây dựng các mô hình điểm về cải tạo vườn tạp tại 24 xã, thị trấn. Định hướng cụ thể về cây trồng, vật nuôi, đồng thời thường xuyên theo dõi, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật chăm sóc, duy trì mô hình. Khuyến khích người dân áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, khép kín. Định hình xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, gắn với tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định tại địa phương và các vùng lân cận.

Chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm chè và xây dựng thương hiệu gạo địa phương, kết hợp sản xuất lúa gạo với nuôi cá chép trong cùng một thửa ruộng. Phát triển đa dạng các sản phẩm OCOP, hỗ trợ bao bì, nhãn mác và thúc đẩy quảng bá sản phẩm thông qua các sự kiện trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong nước và quốc tế nhằm phát huy thương hiệu của các sản phẩm đã được công nhận và sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường. Nâng cao giá trị của thương hiệu “Chè Shan Tuyết cổ thụ Hoàng Su Phì” gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc tạo nguồn nguyên liệu sạch. Cải tạo đàn giống trâu, bò, dê và giống lợn bản địa, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại, hộ gia đình, tập huấn nâng cao kiến thức chăn nuôi cho người dân và nâng cao tỷ lệ trao đổi, xuất bán trong chăn nuôi. Mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư chế biến các sản phẩm từ gia súc. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Tạo động lực để người dân làm giàu thêm đối với hộ khá; tạo tư liệu sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo trên mảnh vườn của mình, không trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước. Kích thích nhu cầu hưởng thụ, nâng cao đời sống của nhân dân, thay đổi tư duy trong làm ăn phát triển kinh tế, xuất khẩu lao động. Vận dụng hợp lý, linh hoạt các chính sách hỗ trợ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế. Huy động các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến xã, các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân năm 2021 giảm 6%.

1.2. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh xã hội hóa để đầu tư lĩnh vực giáo dục, hạ tầng xây dựng nông thôn mới

Phát triển kết cấu hạ tầng gắn với thực hiện quy hoạch theo các dự án giao thông của tỉnh, Trung ương (Dự án quốc lộ 4D, Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 177). Điều chỉnh hợp lý và tăng cường quản lý quy hoạch các vùng trung tâm xã, thị trấn. Sắp xếp dân cư tập trung, tăng quỹ đất cho sản xuất, kinh doanh. Khai thác hiệu quả tiềm năng về thủy điện.

Ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng du lịch huyện Hoàng Su Phì, giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành việc cứng hóa đường giao thông từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn, đạt 100%. Tiếp tục phát động và triển khai hiệu quả phong trào “tự làm đường bê tông vào nhóm hộ, nhánh hộ, hộ gia đình giai đoạn 2020 - 2025”. Chỉ đạo rà soát hệ thống lưới điện, nâng tỷ lệ thôn biên giới có điện, đường giao thông đạt chuẩn Nông thôn mới lên 80,0%, tỷ lệ hộ sử dụng điện từ các nguồn đạt 97%.

Bố trí hợp lý nguồn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội hoá để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Tuyên truyền để nhân dân hiểu về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, phát huy nội lực của nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, tiêu chí. Tập trung kêu gọi các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới đối với 01 xã (*Định hướng xã Nậm Dịch*); chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá đúng tiềm năng, tình hình thực tiễn để đăng ký thực hiện bền vững các chỉ tiêu Nông thôn mới năm 2021. Duy trì và nâng cao các tiêu chí đối với các xã Thông Nguyên, Nậm Ty, Hồ Thầu.

Bố trí nguồn lực đầu tư, kêu gọi thu hút xã hội hoá sửa chữa, nâng cấp, xây mới nhà bán trú, nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà tắm cho giáo viên và học sinh bán trú. Duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế tại 24/24 xã, thị trấn. Quan tâm nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế cho các phòng khám, bệnh viện đa khoa trên địa bàn huyện.

1.3. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng thu ngân sách. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, ưu tiên các dự án lớn, trọng điểm. Phát huy hiệu quả công tác hỗ trợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế

Tăng cường công tác quảng bá, thu hút, mời gọi các nhà đầu tư, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế, bám sát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư xây dựng các khu sản xuất, chế biến một số mặt hàng nông sản phù hợp với từng vùng.

Triển khai các giải pháp siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật. Quyết liệt chỉ đạo công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư công tạo đà cho phát triển kinh

tế. Thực hiện nghiêm túc cơ chế khoán chi, đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, nâng cao đời sống cho công chức, viên chức; sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi phí tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, công tác nước ngoài... Ưu tiên thực hiện các cơ chế của huyện và chính sách của trung ương, của tỉnh về an sinh xã hội, phát triển nông, lâm nghiệp, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... Thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, cơ cấu lại các khoản thu gắn với nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững. Triển khai quyết liệt công tác chống thất thu thuế, chuyển giá, trốn thuế; thực hiện hiệu quả thu ngân sách từ phát triển quỹ đất theo kế hoạch năm 2021. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 35,95 tỷ đồng.

Thực hiện tốt chính sách phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, bảo đảm đầu tư an toàn, bền vững và hiệu quả. Huy động, lồng ghép các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường hoạt động thông thoáng cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ tư nhân, khuyến khích nhân dân tổ chức tham gia vào từng công đoạn sản xuất, tạo thành chuỗi sản xuất khép kín.

Quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng để các ngân hàng hoạt động, đầu tư vào địa bàn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội.

1.4. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ. Phục hồi các hoạt động du lịch nhưng đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy kinh doanh của các thành phần kinh tế. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại đối với các công ty, doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào huyện. Tích cực thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp có năng lực để đầu tư vào các xã vùng trọng điểm du lịch của huyện như: Hồ Thầu, Thông Nguyên, Bản Luốc, Bản Phùng, Nam Sơn, Nậm Ty, Tả Sử Choóng.

Đẩy mạnh phát triển du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các danh thắng đã được công nhận; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về du lịch của lòng hồ thủy điện Sông chảy 3 và các cảnh quan tự nhiên chưa được khai phá, khuyến khích nhân dân vừa canh tác, vừa tôn tạo cảnh quan để phát triển du lịch.

Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có đủ trình độ, năng lực chuyên nghiệp về lĩnh vực hoạt động văn hóa, du lịch; thành lập các tổ văn nghệ sưu tầm bảo tồn và xây dựng ít nhất một sản phẩm văn hoá đặc sắc, mang tính đặc trưng vùng miền của các dân tộc tại địa phương, có thể biểu diễn để thu hút khách du lịch. Nghiên cứu, xây dựng làng văn hoá dân tộc La

Chỉ theo kiến trúc cổ, độc đáo. Vận dụng hợp lý các cơ chế để thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư trong lĩnh vực du lịch, thương mại để phát triển đồng bộ hạ tầng du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh việc quảng bá và xây dựng thương hiệu đặc trưng duy nhất về du lịch của huyện, phấn đấu năm 2021, lượng khách du lịch đến địa bàn huyện đạt 80.000 lượt khách.

1.5. Phát triển nguồn nhân lực, gắn kết chặt chẽ phát triển giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp với phát triển nguồn nhân lực, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động

Ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về về giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống giáo dục, dạy nghề; khuyến khích tăng số lượng tuyển sinh đào tạo thường xuyên theo hướng xã hội hóa - tự nguyện. Đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo gắn với xuất khẩu lao động. Đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 53%, trong đó tập trung đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu tuyển dụng, xu hướng việc làm của các công ty, doanh nghiệp cần sử dụng lao động. Quan tâm định hướng nghề nghiệp, việc làm cho các em học sinh cuối cấp.

Tổ chức tuyên truyền, tư vấn lao động đến 24/24 xã, thị trấn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tạo việc làm cho 2.500 lao động di làm việc ngoài địa bàn huyện và xuất khẩu lao động, tạo thu nhập ổn định cho nhân dân.

2. Phát triển văn hoá - xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đưa văn hoá truyền thống, kỹ năng sống vào truyền dạy trong trường học. Dành nguồn lực hợp lý và kêu gọi xã hội hoá để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, đảm bảo các trường đủ phòng học, các phòng chức năng, nhà lưu trú, nhà ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh và các trang thiết bị dạy học; phấn đấu trong năm 2021 hoàn thành công nhận mới 01 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn lên 39,6%.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, nhất là ở trạm y tế tuyến xã để tổ chức tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ từ huyện đến xã; duy trì 24/24 trạm y tế có bác sỹ làm việc; duy trì các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia về y tế tại 24/24 xã, thị trấn. Triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn, không để xảy ra tình trạng hôn nhân cận huyết. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. Duy trì tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên còn 1,20%.

Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Xây dựng các kế hoạch phòng chống, dập dịch ở các cấp độ. Tăng

cường các biện pháp, giải pháp phòng dịch từ xa. Chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống và khám chữa bệnh. Nâng cao ý thức, vai trò và trách nhiệm của người dân, xã hội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, đặc biệt là chỉ đạo các xã, thị trấn sưu tầm, xây dựng ít nhất 01 sản phẩm văn hoá, lễ hội truyền thống đặc sắc nhằm khôi phục, phát huy các giá trị văn hoá và phục vụ phát triển du lịch. Chỉ đạo tốt việc theo dõi, hướng dẫn đảm bảo tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá. Tiếp tục phát động và duy trì tốt phong trào mỗi người dân luyện tập 01 môn thể thao phù hợp, để nâng cao sức khoẻ trên địa bàn huyện.

3. Thực hiện tốt công tác dân vận và các chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Thực hiện tốt các chính sách quản lý nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận khéo, phong trào thi đua dân vận khéo và hoạt động Hội nghề nhân dân gian đến các thôn, tổ dân phố. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ trực tiếp làm công tác dân tộc, tôn giáo.

4. Quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất cho đầu tư phát triển. Thực hiện chủ trương tiết kiệm tài nguyên đất, tài nguyên nước. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Phối hợp làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ các công trình, dự án. Tăng cường công tác quản lý đối với các điểm mỏ khai thác vật liệu thông thường; rà soát, kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các điểm mỏ khai thác khoáng sản (cát, đá, sỏi) không chấp hành nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ động tuyên truyền và nâng cao nhận thức tới người dân về sự biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới. Thực hiện quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương phải có chú ý đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai. Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ, phát triển rừng theo Luật Lâm nghiệp; chú trọng công tác trồng, chăm sóc diện tích rừng trồng mới, rừng tái sinh, cải tạo vườn tạp; thực hiện đồng bộ các giải pháp để thích ứng một cách chủ động với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực tuyên truyền trong việc cảnh báo thiên tai, an toàn hồ đập, chống sạt lở, khắc phục lũ ống, lũ quét...

5. Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tiếp nhận, xử lý nhanh, kịp thời và công khai kết quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân. Làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt hoặc đột xuất khi có vụ việc phát sinh; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo; có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp; rà soát tiếp tục giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện kéo dài. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, thu hồi về tiền và tài sản vi phạm.

6. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về "*Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng*". Xây dựng vững chắc thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân. Lãnh đạo các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, các phương án chiến đấu, bảo vệ đê đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân theo kế hoạch, trong đó quân số tham gia huấn luyện đạt 96%; hoàn thành tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động dự báo tình hình, phòng, chống có hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chú trọng đảm bảo công tác an ninh nội bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Năm 2021 đảm bảo giảm trên 3% tội phạm hình sự so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm về trật tự xã hội đạt trên 80%; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%; tăng cường công tác tuần tra, quản lý biên giới, giảm thiểu tình trạng xuất, cảnh trái phép, người dân sang Trung Quốc lao động tự do.

Thực hiện hiệu quả công tác nội chính và đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tiến độ và kết quả giải quyết các vụ việc, vụ án. Kiểm tra, rà soát trên lĩnh vực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho học sinh và giáo viên trường dân tộc nội trú, bán trú của huyện. Chỉ đạo xử lý nghiêm, "không có vùng cấm" đối với các hành vi tham ô, tham nhũng, lãng phí xảy ra (nếu có).

7. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

7.1. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò của công tác chính trị tư tưởng; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt về rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng ở từng cấp, từng ngành và trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tăng cường nắm tình hình, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch; tạo sự tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

7.2. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác tổ chức xây dựng Đảng

Rà soát, bổ sung các hướng dẫn, kế hoạch thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Tỉnh, nhằm tăng cường năng lực hoạt động của các tổ chức đảng và quản lý cán bộ, đảng viên. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, luân chuyển, điều động cán bộ trong hệ thống chính trị theo phân cấp. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, phấn đấu toàn đảng bộ kết nạp 140 đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW ; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và đề án 22-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới sắp xếp cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết trung ương 6 khóa XII. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

7.3. Nâng cao hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát

Thực hiện nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát của tỉnh, quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng nghiêm minh, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Coi trọng việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, ngăn ngừa, giáo dục ngay từ cơ sở. Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, thanh tra của nhà nước và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

7.4. Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về công tác dân vận, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh phong trào

thi đua "Dân vận khéo" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự gần, sát, hiểu và có trách nhiệm với nhân dân. Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, tạo thành phong trào rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các tổ chức trong thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân tộc, quản lý tôn giáo. Duy trì thực hiện việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, nhân dân.

8. Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực điều hành, quản lý nhà nước

Phát huy vai trò của tập thể, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND các cấp, Đổi mới các kỳ họp HĐND giảm thời gian báo cáo, tăng thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Tổ chức có hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết các ý kiến, kiến nghị. Kịp thời lãnh đạo, định hướng để UBND huyện chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt có hiệu quả, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, trong đó phấn đấu hoàn thành mức cao nhất đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành, giải quyết công việc. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

9. Phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát động các phong trào thi đua, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2021. Phát huy vai trò trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Tập trung lãnh đạo hướng mọi hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội về cơ sở với với phong trào "mỗi tuần mỗi đoàn thể làm một việc ở một thôn", thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Ngày nghỉ hướng về Nông thôn mới và làm nhà ở".

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh gọn, chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quy hoạch, đào tạo, luân chuyển đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, phát huy vai trò nòng cốt của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng dân cư đóng góp vào công tác Mặt trận.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng Huyện uỷ tham mưu nội dung họp, làm việc hàng tuần, tháng của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ; chuẩn bị, đôn đốc các nội dung trình các kỳ họp (*có dự kiến các nội dung kèm theo*); tham mưu các chủ trương kết luận kịp thời.

2. Giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, tạo sự đồng thuận, đồng lực và khí thế trong cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị và nhân dân, nỗ lực, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả Chương trình này.

3. Giao Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn, tăng cường hoạt động giám sát của đảng viên, hội viên và nhân dân trong quá trình thực hiện, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

4. Giao HĐND - UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách và nội dung chương trình này, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện uỷ về tiến độ kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đối với lĩnh vực, địa phương phụ trách theo nội dung Chương trình này.

5. Giao Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ chủ trì, phối hợp với các ban Đảng Huyện uỷ giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình này.

Chương trình này được phổ biến đến chi bộ để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ,
- Các Ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ,
- Đồng chí Vàng Seo Côn - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh,
- Các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh theo Quyết định 2204 của BTV Tỉnh uỷ,
- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lãnh đạo 02 Văn phòng,
- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Lù Văn Chung



BIỂU PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT NĂM 2021
(Kèm theo Chương trình số 03a/HU, ngày 04/02/2021 của Huyện ủy Hoàng Su Phì)

Biểu số 1

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết đến năm 2025	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Lãnh đạo huyện phụ trách	Lãnh đạo cơ quan phối hợp, chịu trách nhiệm	Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I- CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ								
1	Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng/năm	45,0	22	27,0	Đồng chí Chủ tịch UBND huyện phụ trách chung; Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Kinh tế - Nông lâm trực tiếp chỉ đạo	Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Chi cục Trưởng chi cục Thống kê; Chi cục trưởng Chi cục Thuế	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
2	Cơ cấu kinh tế	%	100,0	-	100,0			
	- Nông, lâm nghiệp, thủy sản	%	43,0	-	49,2			
	- Công nghiệp, xây dựng	%	34,0	-	29,7			
	- Thương mại, dịch vụ, du lịch	%	23,0	-	21,1			
3	Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm (vốn đầu tư của nhà nước, vốn đầu tư ngoài nhà nước)	Tỷ đồng	4.250,0	-	750,0			
4	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Tỷ đồng	133,0	38,05	35,95			
	- Trong đó thuế và phí	Tỷ đồng	128,4	35,95	32,44			
5	Tỷ lệ hộ được sử dụng điện từ các nguồn	%	99,0	96,0	97,0	Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Kinh tế - Nông lâm	Trưởng phòng KT - HT; Giám đốc Điện lực huyện	
6	Thu hút khách du lịch	Nghìn lượt người	200	33	80	Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Văn hoá - Xã hội	Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện	
II- CHỈ TIÊU VỀ XÃ HỘI								
7	Tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng năm	%	6,0	6,22	6,0	Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Văn hoá - Xã hội	Trưởng phòng LĐTBXH huyện	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết đến năm 2025	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Lãnh đạo huyện phụ trách	Lãnh đạo cơ quan phối hợp, chịu trách nhiệm	Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện
8	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế)	Xã	8	3	4	Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Kinh tế - Nông lâm	Phó chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới; các thành viên BCD NTM huyện	Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
9	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	65,0	50,0	51,0	Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Văn hoá - Xã hội	Trưởng phòng LĐTBXH huyện	
	- Số lao động làm việc ngoài địa bàn và xuất khẩu lao động	Người	-	1.281	2.500		Trưởng phòng GD - ĐT huyện	
10	Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia	%	50,0	38,0	39,6		Giám đốc TT Dân số	
11	Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	1,24	1,07	1,24		Trưởng phòng KT - HT huyện	
12	Thôn biên giới có điện, đường giao thông đạt chuẩn Nông thôn mới	%	100	75,0	80,0	Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Kinh tế - Nông lâm	Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện	
13	Các xã, thị trấn có ít nhất 01 sản phẩm văn hoá đặc sắc	Xã	-	-	24	Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Văn hoá - Xã hội	Trưởng phòng NN & PTNT huyện	
III-	CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG							
14	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh	%	96,0	85,0	87,0	Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Kinh tế - Nông lâm	Trưởng phòng Tài nguyên - MT; Trưởng phòng KT - HT huyện	
15	Thực hiện việc thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt	%	90,0	85,0	86,0			

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết đến năm 2025	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Lãnh đạo huyện phụ trách	Lãnh đạo cơ quan phối hợp, chịu trách nhiệm	Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện
16	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025	Hộ	-	-	54,0	Đồng chí Bí thư Huyện ủy phụ trách chung; Đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo	Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Kinh tế - Nông lâm; Trưởng phòng Nông nghiệp PTNT, các đồng chí thành viên BCD cải tạo vườn tạp huyện	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
17	Tỷ lệ che phủ rừng	%	57,0	53,5	54,5	Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Kinh tế - Nông lâm	Giám đốc BCL Rừng phòng hộ; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện; Trưởng phòng NN & PTNT huyện	
IV	CHỈ TIÊU VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG, AN NINH TRẬT TỰ							
18	Kết nạp đảng viên mới bình quân hằng năm	Đảng viên	130	164	140	Đồng chí Bí thư Huyện ủy phụ trách chung; Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo	Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy	Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
19	19.1 Tỷ lệ TCCSD hoàn thành nhiệm vụ trở lên	%	80,0	99,0	99,0			
	19.2 Tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên	%	98,0	95,0	95,5			
20	Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự	%	95,0	95,0	91,0	Đồng chí Chủ tịch UBND huyện	Trưởng Công an huyện	



**ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ GIANG
HUYỆN ỦY HOÀNG SU PHÌ**

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

**NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Các ban đảng Huyện ủy trong năm 2021**

(Kèm theo Chương trình số 03a-CTr/HU, ngày 04/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

Biểu số 02

STT	Nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể	Thời gian thực hiện/hoàn thành	Người chịu trách nhiệm	Lãnh đạo phối hợp	Lãnh đạo huyện phụ trách
A	NHIỆM VỤ CHUNG				
1	Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.	Cả năm 2021	Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy là Trưởng các ban Đảng Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy	Các đồng chí Phó các Ban Đảng, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy	Đồng chí Bí thư Huyện ủy
2	Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Lựa chọn những cán bộ đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm để quy hoạch vào các chức danh chủ chốt, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, rèn luyện tạo nguồn cán bộ.				
3	Đổi mới tư duy trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ từ huyện đến cơ sở theo hướng sâu sát, cụ thể và hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, chỉnh đốn lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ.				
4	Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, nắm chắc diễn biến, tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động và tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với dân nhân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở.				
B	NHIỆM VỤ CỤ THỂ				
I	Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy				
1	Tham mưu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021. Trực tiếp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các chi, đảng bộ trực thuộc khi cơ sở có đề nghị.	- Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ: Tháng 2/2021.	Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy	Đồng chí Bí thư Huyện ủy
2	Hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cơ sở xây dựng Kế hoạch kiểm tra giám sát trong năm và theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện.	Trong năm 2021	Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy	Đồng chí Bí thư Huyện ủy

STT	Nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể	Thời gian thực hiện/hoàn thành	Người chịu trách nhiệm	Lãnh đạo phối hợp	Lãnh đạo huyện phụ trách
3	Tham mưu cho cấp ủy xây dựng quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX huyện, kiểm tra đối với 05 đồng chí chi ủy viên chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.	Trong quý I	Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy	Đồng chí Bí thư Huyện ủy
4	Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy xây dựng quyết định, kế hoạch giám sát đối với Thường vụ Đảng ủy xã Thành Tín, Giám sát đối với 2 đồng chí cấp ủy viên, cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.	Trong quý II	Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy	Đồng chí Bí thư Huyện ủy
5	Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy xây dựng quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Vinh Quang, Kiểm tra đối với 3 đồng chí cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.	Trong quý III	Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
	Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy xây dựng quyết định, kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tự Nhân, Giám sát đối với 3 đồng chí cấp ủy viên, cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.	Trong quý III	Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
6	Tham mưu cho cấp ủy xây dựng quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với Ban thường vụ Đảng ủy xã Nậm Ty, Kiểm tra đối với 3 đồng chí cấp ủy viên, cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.	Trong quý IV	Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy	Đồng chí Bí thư Huyện ủy
	Tham mưu cho cấp ủy xây dựng quyết định, kế hoạch giám sát đối với chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện, Giám sát đối với 03 đồng chí đảng viên chi bộ.	Trong quý IV	Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
8	Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021	Trong tháng 12/2021	Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và bộ phận tham mưu	Đồng chí Bí thư Huyện ủy
9	Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện và các cơ quan chuyên môn liên quan tổ chức thẩm định về nhân sự, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, cung cấp số liệu tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, có đơn thư tố cáo	Trong năm 2021	Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy	Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện; Trưởng các cơ quan liên quan	Đồng chí Bí thư Huyện ủy
II	Ban Tuyên giáo Huyện ủy				
1	Tham mưu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2021	Tháng 2/2021	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Phó trưởng ban và bộ phận tham mưu	Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy
2	Tham mưu kế hoạch triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch (BCĐ 35)	Tháng 2/2021	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Phó trưởng ban; bộ phận tham mưu và các thành viên BCĐ 35 huyện	Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy
3	Tham mưu kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021	Tháng 2/2021	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Phó trưởng ban và bộ phận tham mưu	Đồng chí Bí thư Huyện ủy
4	Tham mưu kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021	Tháng 2/2021	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin huyện; Phó	Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy

STT	Nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể	Thời gian thực hiện/hoàn thành	Người chịu trách nhiệm	Lãnh đạo phối hợp	Lãnh đạo huyện phụ trách
				trưởng ban Tuyên giáo HU	
5	Tham mưu kế hoạch triển khai công tác Khoa giáo năm 2021	Tháng 2/2021	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Phó trưởng ban và bộ phận tham mưu; trưởng các ngành, hội Khối Khoa giáo	Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy
6	Tham mưu Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026	Tháng 2/2021	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Phó trưởng ban và bộ phận tham mưu	Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy
7	Tham mưu kế hoạch tuyên truyền phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc và biển đảo Việt Nam năm 2021.	Tháng 3/2021	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin huyện; Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn.	Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy
8	Tham mưu kế hoạch học tập triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng	Tháng 3/2021	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Phó trưởng ban và bộ phận tham mưu	Đồng chí Bí thư Huyện ủy
9	Xây dựng kế hoạch điều tra dư luận xã hội năm 2021	Tháng 4/2021	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Phó trưởng ban và bộ phận tham mưu	Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy
10	Tham mưu kế hoạch tổng kết thực tiễn nghiên cứu Lý luận năm 2021	Tháng 4/2021	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Phó trưởng ban và bộ phận tham mưu	Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy
11	Tham mưu kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.	Tháng 4/2021	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Phó trưởng ban và bộ phận tham mưu	Đồng chí Bí thư Huyện ủy
12	Tham mưu kế hoạch bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2021	Tháng 4 đến tháng 5/2021	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan	Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy
13	Tham mưu Kế hoạch và tổ chức Hội thi “Báo cáo viên tuyên truyền nghị quyết của Đảng”	Trong Quý III/2021	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Phó trưởng ban; Bí thư các chi, đảng bộ	Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy
14	Kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học	Tháng 7/2021	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Phó giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Trưởng phòng GD - ĐT huyện	Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy
15	Tham mưu báo cáo tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021	Tháng 11/2021	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Phó trưởng ban và bộ phận tham mưu	Đồng chí Bí thư Huyện ủy
16	Tham mưu báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch	Tháng 11/2021	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Phó trưởng ban; bộ phận tham mưu và các thành viên BCĐ 35 huyện	Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy
18	Tham mưu Báo cáo tổng kết công tác Lý luận chính trị năm 2021	Tháng 11/2021	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy	Phó trưởng ban và bộ phận tham mưu	Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy
III	Ban Dân vận Huyện ủy				

STT	Nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể	Thời gian thực hiện/hoàn thành	Người chịu trách nhiệm	Lãnh đạo phối hợp	Lãnh đạo huyện phụ trách
1	<p>- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết... về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”.</p> <p>- Tiếp tục thực hiện nội dung công tác dân vận trong nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Huyện liên quan đến công tác dân vận...</p> <p>- Triển khai có hiệu quả kế hoạch phối hợp với UBND huyện, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang về công tác dân vận...</p> <p>- Hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.</p>	Cả năm 2021	Trưởng ban Dân vận Huyện ủy	<p>- Phó ban và bộ phận tham mưu</p> <p>- Trưởng CA huyện, Trưởng phòng Dân tộc huyện</p>	Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
2	Tham mưu xây dựng kế hoạch tổng kết Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 07/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ sở, giai đoạn 2016-2020”	Tháng 02/2021	Trưởng ban Dân vận Huyện ủy	Phó ban và bộ phận tham mưu	Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
3	1. Tham mưu xây dựng Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU, ngày 10/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.	Tháng 05/2021	Trưởng ban Dân vận Huyện ủy	Phó ban và bộ phận tham mưu	Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
	2. Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025.				Đồng chí Bí thư Huyện ủy
4	1. Tham mưu Kế hoạch sơ kết 5 năm Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”	Tháng 06/2021	Trưởng ban Dân vận Huyện ủy	Phó ban và bộ phận tham mưu	Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
	2. Tham mưu xây dựng Kế hoạch sơ kết 5 năm Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới				
5	Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “công tác dân vận trong hòa giải ở cơ sở” năm 2021	Tháng 9/2021	Trưởng ban Dân vận Huyện ủy	Trưởng phòng Tư pháp huyện	Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
6	Tham mưu xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp.	Từ tháng 11/2021	Trưởng ban Dân vận Huyện ủy	Phó ban và bộ phận tham mưu	Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
IV	Ban Tổ chức Huyện ủy				
1	Tham mưu quy trình về công tác tổ chức cán bộ, công tác kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên trong danh sách đảng viên. Phân đấu kết nạp đảng viên mới ít nhất 140 đảng viên; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ đạt 76,0%; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 95,5%	Các tháng trong năm 2021 (nếu có)	Ban Tổ chức huyện ủy/Đồng chí Trưởng ban	Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc	Đồng chí Bí thư Huyện ủy

STT	Nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể	Thời gian thực hiện/hoàn thành	Người chịu trách nhiệm	Lãnh đạo phối hợp	Lãnh đạo huyện phụ trách
2	Tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ	Hàng tháng trong năm 2021 (nếu có)	Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy	Phó ban Phụ trách và cán bộ tham mưu. Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Công an huyện	Đồng chí Bí thư Huyện ủy
3	Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổng hợp kết quả thẩm định công tác nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 (nếu có)	Tháng 2/2021	Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy	Thường trực HĐND huyện; Trưởng phòng Nội vụ huyện; Trưởng Công an huyện.	Đồng chí Bí thư Huyện ủy
4	Tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức, viên chức theo kế hoạch	Hàng tháng trong năm 2021	Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy	Giám đốc Trung tâm chính trị	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
5	Tham mưu thẩm định và tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng huy hiệu đảng, làm thẻ đảng viên	Theo các đợt trong năm 2021	Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy	Đồng chí Phó ban Phụ trách và cán bộ tham mưu	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
6	Tham mưu thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức	Hàng quý trong năm 2021	Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy	Đồng chí Phó ban Phụ trách và cán bộ tham mưu	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
7	Tham mưu báo cáo kết quả lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của BCH, BTV huyện ủy	Quý IV năm 2021	Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy	Chánh Văn phòng Huyện ủy	Đồng chí Bí thư Huyện ủy
8	Tham mưu xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn, tổng hợp báo cáo đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên và công tác thi đua khen thưởng và báo cáo kiểm điểm BTV Huyện ủy 2021	Quý IV năm 2021	Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy	Chủ nhiệm UBKT huyện ủy; Phó ban Phụ trách và cán bộ tham mưu	Đồng chí Bí thư Huyện ủy



Hoàng Su Phì, ngày 04 tháng 02 năm 2021

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

(Kèm theo Chương trình số 03a-CTr/HU, ngày 04/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

Biểu số 03

STT	Nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể	Thời gian thực hiện	Người chịu trách nhiệm	Lãnh đạo phối hợp	Lãnh đạo huyện phụ trách
A	Nhiệm vụ chung của khối				
1	Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tập trung các hoạt động ở cơ sở. Tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với các cấp, các ngành về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp dân nhân. Kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế điển hình, tiên tiến của các đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh và phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội.	Cả năm 2021	Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện	Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
2	Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chú trọng áp dụng CNTT trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; khai thác, sử dụng và phát huy những ưu điểm của mạng xã hội để tập hợp, tuyên truyền đối với đoàn viên, hội viên và các tổ chức trực thuộc.	Cả năm 2021		Các đồng chí lãnh đạo cấp phó và toàn thể cán bộ khối	
3	Xây dựng kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về thực hiện phong trào “Mỗi tuần mỗi đoàn thể làm một việc thiết thực ở cơ sở”.	Cả năm 2021		Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn	
4	Tích cực tham gia phối hợp, vận động hội viên, nhân dân tham gia Chương trình, kế hoạch về cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế cho người dân do tình, huyện phát động	Cả năm 2021		Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn	

B	Nhiệm vụ cụ thể	Thời gian hoàn thành	Người chịu trách nhiệm	Lãnh đạo phối hợp	Lãnh đạo huyện phụ trách
I	Mặt trận Tổ quốc				
1	Kế hoạch triển khai tuyên truyền, vận động tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.	Tháng 1/2021	Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện	Đồng chí Lãnh đạo các tổ chức thành viên	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
2	- Phối hợp với Hội đồng nhân dân huyện xác định cơ cấu, thành phần, tỉ lệ, số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. - Phối hợp với HĐND huyện tiến hành hiệp thương lần 1 Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.	Tháng 2 đến tháng 3/2021	Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện	Đồng chí Lãnh đạo các tổ chức thành viên	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
3	Triển khai đồng bộ, hiệu quả Cuộc vận động Quĩ “Vì người nghèo” năm 2021; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.	Cả năm 2021	Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện	Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Lãnh đạo các tổ chức thành viên	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
4	Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM; Tiếp tục phát động hiệu quả phong trào <i>Mở đường, đổ bê tông đường nhóm hộ, nhánh hộ gia đình</i>	Cả năm 2021	Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện	Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Lãnh đạo các tổ chức thành viên	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
5	- Phối hợp với HĐND huyện tiến hành hiệp thương lần 2 và lần 3 Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. - Đưa các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đi vận động bầu cử. - Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử một số cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.	Tháng 4 đến tháng 5/2021	Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện	Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Lãnh đạo các tổ chức thành viên	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
6	- Kế hoạch kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội tại một số cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (05 cuộc).	Tháng 4 đến tháng 12/2021	Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện	Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Lãnh đạo các tổ chức thành viên	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
7	- Phối hợp tham gia công tác bầu cử trên địa bàn huyện. - Sơ kết công tác Mặt trận, công tác Hội nghệ nhân dân gian 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021	Tháng 5 đến tháng 6/2021	Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện	Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Lãnh đạo các tổ chức thành viên	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
8	Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2021	Tháng 7/2021	Đồng chí Văn Kim Đương Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện	Đồng chí Giám đốc Trung Tâm Chính trị huyện	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
9	Tổ chức phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tập hợp, phản ánh, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của nhân dân.	Tháng 8/2021	Đồng chí Văn Kim Đương Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện	Đồng chí Thường trực HĐND, UBND và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

10	Kế hoạch tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2021.	Tháng 9 đến tháng 10/2021	Đồng chí Văn Kim Đường Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện	Đồng chí Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
11	Tổng kết công tác mặt trận tổ quốc, công tác Hội nhẹ nhân dân gian, công tác giám sát phản biện xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2022.	Tháng 11 đến tháng 12/2021	Đồng chí Văn Kim Đường Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện	Đồng chí Lãnh đạo các tổ chức thành viên	Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
II	Huyện đoàn				
1	Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các hoạt động duy trì vệ sinh môi trường, cảnh quan. Thành lập và duy trì các Đội hình thanh niên tình nguyện đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị tại các xã, thị trấn.	Cả năm 2021	Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn	Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn	Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
2	Tiếp tục Duy trì các mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên. Hỗ trợ, hướng dẫn cho 05 đoàn viên thanh niên xây dựng các mô hình khởi nghiệp	Cả năm 2021	Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn	Trưởng phòng TC-KH huyện, Giám đốc các ngân hàng trên địa bàn huyện	Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
3	Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh niên tham gia đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường,....	Cả năm 2021	Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn	Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn	Thường trực Huyện ủy
4	Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền, tư vấn nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho ĐVTN. Đảm bảo trên 70 % ĐVTN được tuyên truyền	Cả năm 2021	Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn	Trưởng phòng LĐTB&XH, Phòng Tư pháp	Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
5	Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)	Từ 01/2021-03/2021	đồng chí Phó Bí thư Huyện đoàn	Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn	Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
6	Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2021	Tháng 04/2021	đồng chí Phó Bí thư Huyện đoàn	Lãnh đạo Trung tâm chính trị Huyện	Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
7	Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021)	Từ tháng 04/2021 đến 15/5/2021	đồng chí Phó Bí thư Huyện đoàn	Trưởng Phòng GD&ĐT	Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
8	Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác vì sức khỏe cộng đồng; Chương trình Tiếp sức mùa thi; Tổ chức các lớp năng khiếu hè.	Từ tháng 5/2021 – 8/2021	Đồng chí Bí thư Huyện đoàn	Trưởng phòng GD-ĐT, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện,	Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
9	Tập huấn nghiệp vụ công tác Đội và các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới	Tháng 9/2021	Đồng chí Bí thư Huyện đoàn	Trưởng Phòng GD&ĐT	Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
III	Hội Nông dân huyện	Thời gian hoàn thành	Người chịu trách nhiệm	Lãnh đạo phối hợp	Lãnh đạo huyện phụ trách
1	Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát động nhân dân làm đất để phục vụ sản xuất vụ Xuân, Mùa.	Cả năm 2021	Chủ tịch Hội Nông dân huyện	Trưởng phòng NN &PTNT, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.	Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách Kinh tế.
2	Thực hiện hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế từ quỹ Hỗ trợ nông dân được ít nhất 02 hộ.	Cả năm 2021	Chủ tịch Hội Nông dân huyện	Trưởng phòng TC-KH, Giám đốc NH CSXH huyện, BT ĐU các xã, thị trấn.	Phó bí thư Thường trực Huyện ủy.

3	Tổ chức tuyên truyền và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ huyện gắn với tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.	Cả năm 2021	Chủ tịch Hội Nông dân huyện	Giám đốc TT VHTT&DL huyện, UV BCH HNDH khóa X.	Phó bí thư Thường trực Huyện ủy.
4	Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Xây dựng các mô hình, tổ liên kết về cung ứng các sản phẩm chăn nuôi cho các trường trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Không để xảy ra trường hợp gia súc chết rét.	10-12/2021	Chủ tịch Hội Nông dân huyện	Trưởng phòng NN&PTNT, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.	Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách Kinh tế.
5	Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.	10/2021	Chủ tịch Hội Nông dân huyện	Các Phó chủ tịch HNDH.	Phó bí thư Thường trực Huyện ủy.
6	- Tổng kết Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. - Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW, ngày 06/7/2006 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV) về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và Kết luận số 209/HNDTW, ngày 04/7/2016 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06 - NQ/HNDTW, ngày 06/7/2016 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV).	12/2021	Chủ tịch Hội Nông dân huyện	Trưởng phòng NN&PTNT, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.	Phó bí thư Thường trực Huyện ủy.
7	Sơ kết Nghị quyết số 29 - NQ/HNDTW, ngày 21/01/2016 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.	10/2021	Chủ tịch Hội Nông dân huyện.	Phòng Nội vụ, UBND các xã, thị trấn.	Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách Kinh tế.
8	Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/HNDTW, ngày 21/7/2014 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020.	12/2021	Chủ tịch Hội Nông dân huyện.	Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường	Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách Kinh tế.
8	Xây dựng Kế hoạch tham quan, học tập mô hình kinh tế và hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân tại huyện Bắc Quang.	8/2021	Chủ tịch Hội Nông dân huyện.	Trưởng phòng TC – KH.	Phó bí thư Thường trực Huyện ủy.
10	Tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” toàn huyện lần thứ II.	10/2021	Chủ tịch Hội Nông dân huyện.	Trưởng phòng TC – KH, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.	Phó bí thư Thường trực Huyện ủy.
11	Phối hợp tuyên truyền và thực hiện đề án Cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, gắn với tạo sinh kế người dân.	Cả năm 2021	Chủ tịch Hội Nông dân huyện.	Trưởng phòng NN&PTNT, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.	Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách Kinh tế.
IV	Hội liên hiệp phụ nữ huyện	Thời gian hoàn thành	Người chịu trách nhiệm	Lãnh đạo phối hợp	Lãnh đạo huyện phụ trách
1	Tiếp tục duy trì mô hình khởi nghiệp “trồng rau sạch”: mở rộng và nhân rộng được trên 24 mô hình tại 24 xã, thị trấn; Triển khai thực hiện ít nhất 03 mô hình khởi nghiệp. Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Tổ phụ nữ liên kết trồng và cung ứng rau cho trường bán trú” tại các xã, thị trấn.	Cả năm 2021	Chủ tịch Hội LHPN huyện	Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn	Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

2	Tiếp tục triển khai thực hiện tiêu chí 17 (tiêu chí vệ sinh môi trường) trong chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới. Vận động hội viên phụ nữ duy trì thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch” “nhà sạch, vườn đẹp” tại hộ gia đình và tổ dân phố.	Cả năm 2021	Chủ tịch Hội LHPN huyện	Trưởng phòng TNMT, Văn hóa thông tin và Trưởng các đoàn thể huyện	Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
3	Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện lần thứ XX – nhiệm kỳ 2021 – 2026.	Từ tháng 3-8/2021	Chủ tịch Hội LHPN huyện	Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn	Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
4	Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Đề xuất, giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia ứng cử đại biểu khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Phối hợp nâng cao năng lực nữ cán bộ, nữ ứng cử viên, nữ đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.	Quý II/2021	Chủ tịch Hội LHPN huyện	Chủ tịch UBMT Tổ quốc huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn	Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
5	Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong hệ thống Hội. Cấp huyện tổ chức ít nhất được 02 đợt tuyên truyền.	Cả năm 2021	Chủ tịch Hội LHPN huyện	Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin, phòng Tư pháp; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn	Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
6	Tổ chức 05 Hội thảo về các vấn đề có liên quan đến công tác phụ nữ, trẻ em như: xâm hại trẻ em, tảo hôn - kết hôn cận huyết thống và buôn bán người qua biên giới.	Cả năm 2021	Chủ tịch Hội LHPN huyện	Lãnh đạo các đơn vị biên phòng; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn	Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
7	Đẩy mạnh phong trào thực hiện mô hình nuôi giun quế gắn với bảo vệ môi trường, trong năm phấn đấu thực hiện thêm 48 mô hình nuôi giun quế khép kín.	Cả năm 2021	Chủ tịch Hội LHPN huyện	Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn	Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
8	Thực hiện mô hình điểm cải tạo vườn tạp (mỗi xã ít nhất 01 mô hình) làm công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026	Cả năm 2021	Chủ tịch Hội LHPN huyện	Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn	Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách khối kinh tế - nông nghiệp.
9	Vận động phụ nữ bảo vệ môi trường, thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” ; thành lập được ít nhất 05 tổ phụ nữ xách làn/ quẩy tẩu đi chợ.	Cả năm 2021	Chủ tịch Hội LHPN huyện	Trưởng phòng Tài Nguyên - MT huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn	Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
V	Liên đoàn lao động	Thời gian hoàn thành	Người chịu trách nhiệm	Lãnh đạo phối hợp	Lãnh đạo huyện phụ trách
1	Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia thực hiện các tiêu chí về môi trường. Nhất là đối với xã dự kiến đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021. Vận động cán bộ công chức, viên chức tích cực tham gia phong trào xây dựng công sở “xanh, sạch, đẹp, an toàn vệ sinh lao động” .	Cả năm 2021	Chủ tịch LĐLĐ huyện	Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng các đoàn thể huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị	Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

2	Chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.	Cả năm 2021	Chủ tịch LĐLĐ huyện	Trưởng các cơ quan, đơn vị; Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn	Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ
3	Duy trì xây dựng quỹ “Tương thân, tương ái” giúp đỡ đoàn viên công đoàn <i>vay vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ vay vốn làm nhà ở, hỗ trợ đoàn viên ốm đau bệnh nặng thiên tai hỏa hoạn vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.</i>	Cả năm 2021	Chủ tịch LĐLĐ huyện	Trưởng các cơ quan, đơn vị; Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn	Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ
4	Vận động đoàn viên công đoàn tiếp tục ủng hộ quỹ "Tình nghĩa quê hương chung sức xây dựng Nông thôn mới".	Cả năm 2021	Chủ tịch LĐLĐ huyện	Trưởng các cơ quan, đơn vị; Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn	Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ
VI	Hội Cựu chiến binh				
1	Tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM. Nhất là đối với xã dự kiến đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.	Cả năm 2021	Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện	Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng các đoàn thể huyện	Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ
2	Duy trì phong trào xây dựng quỹ “nghĩa tình đồng đội” để hỗ trợ cây giống, con giống, cho vay vốn phát triển kinh tế giữa các hội viên. <i>Vận động, kêu gọi hỗ trợ cho ít nhất 03 hội viên Hội cựu chiến binh phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.</i>	Cả năm 2021	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh	Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn	Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ
3	Vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham gia hỗ trợ cho hội viên hội Cựu chiến binh làm nhà ở theo Chương trình <i>hỗ trợ xây dựng nhà ở của tỉnh được trên 3 hộ. Phát động phong trào cứng hoá nền nhà cho ít nhất 24 hộ Cựu chiến binh các xã, thị trấn.</i>	Cả năm 2021	Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện	Trưởng phòng LĐTBXH huyện	Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ
4	Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Cựu Chiến binh khoá VII và chuẩn bị nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện và các xã, thị trấn khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027	Trong năm 2021 và quý I, II năm 2022	Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện	Ban Tổ chức Huyện uỷ; Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn	Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ
5	Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội cựu chiến binh các xã, thị trấn tham gia tuyên truyền, giáo dục cách mạng cho thế hệ trẻ.	Cả năm 2021	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện	Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ



DỰ KIẾN NỘI DUNG

Trình tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ các tháng trong năm 2021
(Kèm theo Chương trình số 03a-CTr/HU, ngày 04/02/2021)

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 21/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021,

Ban Thường vụ Huyện uỷ thống nhất dự kiến các nội dung trình Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ các tháng trong năm 2021, cụ thể như sau:

I- Hội nghị tháng 01 năm 2021

1. Thường trực Huyện uỷ trình

- Dự thảo Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2021.

- Dự thảo Công văn chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 06/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức Tết năm 2021.

2. Uỷ ban nhân dân huyện trình

*** Các báo cáo:**

- Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2021.

- Báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện mô hình điểm cải tạo vườn tạp tại các xã, thị trấn.

*** Quyết định:**

- Dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thành lập Ban Chỉ đạo về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

*** Các Kế hoạch:**

- Dự thảo Kế hoạch Tết trồng cây năm 2021.

- Dự thảo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động lễ hội Tết Nguyên đán 2021.

- Dự thảo Kế hoạch cấm mọc bảo vệ di tích trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì.

- Dự thảo Kế hoạch thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

- Dự thảo Kế hoạch tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

*** Phương án:**

- Dự thảo Phương án (Sơ bộ lần 1) bảo tồn làng cổ của dân tộc La Chí xã Bản Phùng (*Kết luận số 23-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 11/2020*)

* *Dự thảo Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.*

- Dự thảo Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy về đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo huyện Hoàng Su Phì, giai đoạn 2021 - 2025 (*kèm theo dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện của UBND huyện*).

- Dự thảo Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2021 - 2025 (*kèm theo dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện của UBND huyện*).

- Dự thảo Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, bảo vệ cảnh quan môi trường (*kèm theo dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện của UBND huyện*).

* *Các tờ trình, đề nghị về xin chủ trương, giải quyết kinh phí thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy (nếu có).*

3. Văn phòng Huyện ủy trình:

- Kế hoạch tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm qua các thời kỳ nhân dịp tết Tân Sửu năm 2021.

4. Ban Tổ chức Huyện ủy trình:

- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và Phương hướng khắc phục hạn chế, yếu kém trong năm 2021.

- Báo cáo kết quả phân loại chất lượng và khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2020; khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

- Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ.

II- Hội nghị tháng 02 năm 2021

1. Ủy ban nhân dân huyện trình

- Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021.

- Kế hoạch thực hiện Nông thôn mới năm 2021.

- Báo cáo kết quả rà soát/Phương án di chuyển trụ sở Trung tâm Chính trị huyện phục vụ việc cải tạo mặt bằng, xây dựng kè trụ sở Huyện ủy (cũ).

2. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trình: Báo cáo kết quả kiểm tra đối với chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX huyện và 05 đồng chí chi ủy viên chi bộ.

3. Văn phòng Huyện ủy trình: Tờ trình xin chủ trương về nội dung, thời gian tổ chức Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Ban Tổ chức Huyện ủy trình:

- Tổng hợp kết quả thẩm định công tác nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ.

III- Hội nghị tháng 03 năm 2021

1. Thường trực Huyện ủy trình: Báo cáo công tác lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy quý I; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

2. Ủy ban nhân dân huyện trình:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

3. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trình:

- Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I năm 2021.

4. Ban Dân vận Huyện ủy trình: Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì giai đoạn 2021-2025.

5. Ban Tổ chức Huyện ủy trình:

- Phương án quy hoạch nhân sự cấp ủy, cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã giai đoạn 2025 - 2030.
- Danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy, cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Tổng hợp thẩm định kết quả rà soát, điều chỉnh bổ sung công tác nhân sự đại biểu và cán bộ chủ chốt HĐND cấp huyện, xã.
- Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ.

IV- Hội nghị tháng 4 năm 2021

1. Ủy ban nhân dân huyện trình:

- Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2021.

2. HĐND huyện trình: Tờ trình xin chủ trương về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất - HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trình: Công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Ban Dân vận Huyện ủy trình: Dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

5. Ban Tổ chức Huyện ủy trình: Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ.

V- Hội nghị tháng 5 năm 2021

1. Ủy ban nhân dân huyện trình:

- Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021.

2. Văn phòng Huyện ủy trình: Tờ trình xin chủ trương về nội dung, thời gian tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Ban Tổ chức Huyện ủy trình: Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ.

VI- Hội nghị tháng 6 năm 2021

1. Thường trực Huyện ủy trình: Báo cáo công tác lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2021.

2. Ủy ban nhân dân huyện trình:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 07/9/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tái cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2030 (6 tháng đầu năm 2021).

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

- Báo cáo Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020.

3. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trình:

- Báo cáo kết quả giám sát đối với Thường vụ Đảng ủy xã Thành Tín và 02 đồng chí cấp ủy viên, cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

- Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2021.

4. Ban Tổ chức Huyện ủy trình: Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ.

VII- Hội nghị tháng 7 năm 2021

1. Ủy ban nhân dân huyện trình: Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2020.

- Dự thảo kế hoạch tổ chức Tuần văn hoá du lịch “Qua miền di sản ruộng bậc thang” lần thứ VI năm 2021.

VIII- Hội nghị tháng 8 năm 2021

1. Ủy ban nhân dân huyện trình: Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020.

2. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trình: Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Vinh Quang và 03 đồng chí cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

3. Văn phòng Huyện ủy trình: Tờ trình xin chủ trương về nội dung, thời gian tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Ban Tổ chức Huyện ủy trình: Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ.

IX- Hội nghị tháng 9 năm 2021

1. Thường trực Huyện ủy trình: Báo cáo công tác lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

2. Ủy ban nhân dân huyện trình: Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

3. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trình:

- Báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tụ Nhân và 03 đồng chí cấp ủy viên, cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

- Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 9 tháng đầu năm 2021 .

4. Ban Dân vận Huyện ủy trình: Dự thảo Kế hoạch thực hiện “tháng dân vận” năm 2021.

5. Ban Tổ chức Huyện ủy trình: Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ.

X- Hội nghị tháng 10 năm 2021

1. Ủy ban nhân dân huyện trình: Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2021.

2. Ban Tổ chức Huyện ủy trình: Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ.

XI- Hội nghị tháng 11 năm 2021

1. Ủy ban nhân dân huyện trình: Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021.

- Phương án hỗ trợ sản xuất năm 2021.

2. HĐND huyện trình: Tờ trình xin chủ trương về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ hai - HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trình: Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban thường vụ Đảng ủy xã Nậm Ty và 03 đồng chí cấp ủy viên, cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

- Báo cáo kết quả giám sát đối với chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện và 03 đồng chí đảng viên chi bộ.

4. Văn phòng Huyện ủy trình: Tờ trình xin chủ trương về nội dung, thời gian tổ chức Hội nghị lần thứ 07 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5. Ban Tổ chức Huyện ủy trình:

- Công văn/hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên năm 2021.

- Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ.

XII- Hội nghị tháng 12 năm 2021

1. Thường trực Huyện ủy trình:

- Báo cáo công tác lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

- Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI về phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2021.

2. Ủy ban nhân dân huyện trình:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

- Báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước cấp huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022.

- Báo cáo tóm tắt thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 07/9/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tái cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2030 (cả năm 2021).

- Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2022 (Nguồn vốn đầu tư trong cân đối NSDP).

- Phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 (Nguyên tắc).

- Kế hoạch thực hiện xây dựng NTM năm 2022.

3. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trình:

- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021.

- Dự thảo Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

4. Ban Tổ chức Huyện ủy trình: Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021.

- Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ.
